



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๘๒

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณูช สายคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์โควิด-๑๙ พบจังหวัดส่วนใหญ่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มากขึ้นแล้ว แต่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เม.ย. จำนวน ๑๖,๐๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒ ของการติดเชื้อทั้งประเทศที่มีจำนวน ๓๖,๒๙๐ ราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงกลาโหม ได้เน้นย้ำให้ขยายการตรวจเชิงรุก เพื่อเร่งแยกผู้ป่วยออกจากประชากรทั่วไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลง

๑.๒ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ศบค.) กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. ชูจุดเล็กให้ความสำคัญเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค สธ. ได้เสนอเป้าหมายหากจะทำให้สถานการณ์ในกรุงเทพฯ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ต้องทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันไม่เกิน ๔๐๐ คน/วัน โดยค่าเฉลี่ยหมายถึง ๑ เขต ไม่ควรมีผู้ติดเชื้อเกิน ๘ คน ดังนั้น หากป่วยต้องรีบเข้ารับการรักษาและผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนก็ต้องรีบนำไปรักษา ซึ่ง กทม.วางแผนจะเข้าไปสุ่มตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๗ พ.ค.นี้

๑.๓ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-๑๙ ประจำวันที่ ๒ พ.ค.๖๔ ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ ๑,๙๔๐ ราย สะสม ๖๘,๙๘๔ ราย ผู้ป่วยรายใหม่พบจากระบบเฝ้าระวังและบริการ ๑,๗๘๘ ราย จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๑๔๒ ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศโดยเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ๑๐ ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๒๑ ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม ๒๔๕ ราย รักษาหายแล้ว ๓๙,๔๘๑ ราย ยังรักษาอยู่ ๒๙,๔๘๑ ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก ๙๕๔ ราย และที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ๒๗๐ ราย ทั้งนี้ การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๔ มีผู้ป่วยสะสม ๔๐,๑๒๑ ราย เสียชีวิตสะสม ๑๕๑ ราย สำหรับ ๕ จังหวัดแรกที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันที่ ๒ พ.ค. ได้แก่ กรุงเทพฯ ๕๓๙ คน นนทบุรี ๒๗๖ คน สมุทรปราการ ๑๔๕ คน ชลบุรี ๘๙ คน และปทุมธานี ๖๒ คน แต่ที่เป็นห่วง คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อกระจุกตัวจำนวนมาก ที่ประชุม ศบค. ชูจุดเล็ก จึงได้หารือและมีความเห็นจำเป็นต้องค้นหาเชิงรุกในชุมชน และในพื้นที่แออัดให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

- ที่ประชุม ศบค. ชูจุดเล็ก รายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ เม.ย. พบข้อมูลสรุปในช่วงกลางเดือน เม.ย. ผู้ป่วยมีทั้งอาการหนักและมีอาการเบื้องต้นต้องใช้ระยะเวลารอเตียงนานเกิน ๑๐ วัน แต่หลังการบูรณาการทำงานร่วมกันแล้ว จนถึงวันที่ ๒๙ เม.ย. ผู้ป่วยทุกระดับใช้เวลารอเตียง ๑ - ๒ วันเท่านั้น

๑.๔ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศปก.ศบค.) โฟกัสข้อความผ่านทวีตเตอร์ ระบุผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัดมีแนวโน้มคงตัว แต่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบผู้ป่วยรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ การสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโดยเฉพาะในครอบครัว ดังนั้น แนวทางการดำเนินการต่อไป คือ การวิเคราะห์จุดเสี่ยงของแต่ละจังหวัด โดยติดตามกลุ่มเสี่ยง เพื่อกักตัวและหาเชื้อ รวมทั้งเฝ้าระวังและคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เพื่อตรวจหาการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง พร้อมพิจารณาระบบส่งต่อ การเตรียมโรงพยาบาล (รพ.) และบุคลากรรองรับผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาเร็วขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ และมีอาการหนัก รวมทั้งต้องเพิ่มความเข้มข้นมาตรการควบคุมและป้องกันโรค โดยเฉพาะการลดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนทั้งในครอบครัวและสถานที่เสี่ยงต่างๆ และเร่งกำกับติดตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ส่วนบุคคลและสถานที่ทำงาน

๑.๕ กรมควบคุมโรค สธ. รายงานผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ในชุมชนคลองเตย ดังนี้ วันที่ ๒๗ เม.ย. ที่ชุมชน ๗๐ ไร่ ตรวจคัดกรอง ๔๓๓ ราย พบติดเชื้อ ๒๑ ราย, วันที่ ๒๗ เม.ย. ที่ชุมชน วัดสะพาน ตรวจคัดกรอง ๔๘๘ ราย พบติดเชื้อ ๒๙ ราย, วันที่ ๓๐ เม.ย. ที่ชุมชนพัฒนาใหม่ ตรวจคัดกรอง ๔๑๑ ราย พบติดเชื้อ...

พบติดเชื้อ ๔๙ ราย ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒ พ.ค.๖๔ รวมพบผู้ติดเชื้อแล้ว ๙๙ ราย

๑.๖ กระทรวงกลาโหม (กท.) มีหนังสือด่วนถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอความร่วมมือจัดตั้ง รพ.สนามคลองเตย เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ขยายเป็นวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อ รายใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ โดย กท. พิจารณาแล้วเห็นว่า ชุมชนคลองเตยและ ชุมชนใกล้เคียงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีสภาพแออัดและประชาชนอาศัยจำนวนมาก กรณีพบการติดเชื้อฯ หากไม่นำ เข้าสู่ระบบสาธารณสุขโดยเร็วและทันเวลา อาจส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จนเกินขีดความสามารถของ ระบบสาธารณสุข จึงขอให้ กทท.พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อาคารโกดังสเตเดียม เพื่อจัดตั้ง รพ.สนาม โดยใช้ศักยภาพและสถานที่ที่มีพร้อมอยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเป็นไปตามบัญชา ของนายกรัฐมนตรีและ รมว.กท. ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง (ศปม.) จะเป็นหน่วยงานหลักประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สนามดังกล่าว ตามขั้นตอนต่อไป

๑.๗ รายงานข่าว หัวหน้าชุมชนบ้านขิง บางบอน ๓ แขวงหลักสอง เขตบางแค แจ้งว่าขณะนี้เกิดการระบาดของ โควิด-๑๙ ในชุมชนบ้านขิงอย่างหนัก โดยในชุมชนมีประชากรทั้งสิ้น ๑๗๔ หลังคาเรือน เหตุตรวจพบเชื้อ เนื่องจากผู้นำชุมชนได้แจ้งให้ชาวบ้านทยอยไปตรวจเชื้อโควิด-๑๙ ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และหน่วยตรวจเชื้อ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ บางแค เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. จากนั้นวันที่ ๓๐ เม.ย.ได้รับผลตรวจเชื้อมีผู้ติดเชื้อรวม ๖๔ คน จาก ๒๕ หลังคาเรือน

- ภายหลังทราบจำนวนผู้ติดเชื้อเบื้องต้นรอบแรก เจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ป่วยและผู้นำชุมชนกักตัวผู้ป่วยทั้งหมด ให้อยู่ในบ้าน และให้ผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูงตรวจหาเชื้อและกักตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกัน ผู้นำชุมชนบ้านขิงระดมมาตรการที่จำเป็นต้องทำในขณะนี้ คือ จะขอล็อกดาวน์ชุมชนบ้านขิงชั่วคราว แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเข้มข้นตามประกาศของทางราชการในจุดที่มีบ้านเรือนของผู้ติดเชื้อตั้งอยู่ และระดับปานกลาง คือ ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ แต่ต้องมีมาตรการใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข ๘ คน เข้ามาดูแลคัดกรองผู้ผ่านเข้าออกในหมู่บ้าน ตามขั้นตอน ขณะเดียวกันผู้นำชุมชนได้ประกาศขอรับความช่วยเหลือเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องมือเครื่องใช้ ทำความสะอาดชุมชน ตลอดจนจนถึงหน้ากากอนามัยสำหรับทุกคน และในวันที่ ๓ พ.ค.นี้ จะให้สมาชิกในชุมชน ไปตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมที่หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน้าชุมชนบางบอน ๓ โดยได้โควตาตรวจทั้งชุมชนอีกประมาณ ๕๐๐ คน ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในชุมชนบ้านขิงที่ชัดเจน เพื่อดำเนินมาตรการกักตัวดูแล ให้ทุกคนในชุมชนปลอดภัยต่อไป

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า จากข้อมูล ประเภทผู้ป่วยระลอกเดือน เม.ย.๖๔ รายสัปดาห์ พบสัปดาห์ที่ ๑๔-๑๗ ของปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พ.ค. รายงานจากระบบบริการและการเฝ้าระวัง รวม ๓๑,๘๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๐ มาจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่เป็น คนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานมีตัวเลขสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น แม้แต่การอยู่ในครอบครัวก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากแม้อาจไม่มีอาการ แต่พบการติดเชื้อแล้ว ทำให้มีผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือ เมื่อตรวจหาเชื้อครั้งแรกแล้ว ไม่ควรออกไปไหนและขอให้กักตัวอยู่บ้าน เพื่อสังเกตอาการ หากมีไข้ ลื่นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ต้องรีบประสานจุดส่งต่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospital แต่หากตรวจครั้งแรก ผลเป็นลบ แต่ตนเองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ก็ต้องกักตัว ๑๔ วัน

๒.๒ นพ.เชวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคระบาดและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่ากรณีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกที่ ๓ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และระยะเวลาจากการตรวจพบเชื้อ จนถึงเสียชีวิตสั้นมากเพียง ๙ วันว่า จำนวนการเสียชีวิตค่อนข้างสูงต่อเนื่องกันหลายวัน เนื่องจากฐานจำนวน

ผู้ป่วย...

ผู้ป่วยสูงมากขึ้นในแต่ละวัน การระบาดในระลอกนี้เป็น การระบาดของสายพันธุ์อังกฤษระยะเวลาจากวันที่พบเชื้อ จนถึงเสียชีวิตก็สั้นลงกว่าเดิม สอดคล้องกับการศึกษาของยุโรปที่พบสายพันธุ์อังกฤษมีความรุนแรงขึ้น ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทยจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป จุดเสี่ยงในการแพร่ระบาดรอบนี้ ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่สถานบันเทิง สถานที่จัดเลี้ยง จัดงานประเพณี สำนักงาน ตลาด ร้านอาหาร ฟิตเนส สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงท่าอากาศยาน

๒.๓ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ การระบาดของโควิด-๑๙ ในมาเลเซีย จะพบมีทั้งหมด ๕ สายพันธุ์ ใน ๕ สายพันธุ์นี้ สายพันธุ์ที่ต้องระวังการแพร่ระบาดอย่างมากคือ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.๑.๓๕๑ เนื่องจากฐานข้อมูล ๗๔ สายพันธุ์ในมาเลเซียที่เผยแพร่สาธารณะ พบเป็นสายพันธุ์นี้ถึงร้อยละ ๓๑ หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของมาเลเซียที่ระบาดอยู่ ดังนั้น สายพันธุ์นี้จึงมีโอกาสเข้ามาสู่ไทยทางภาคใต้ได้มาก เนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกัน ที่สำคัญคือ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.๑.๓๕๑ ที่ระบาดในมาเลเซีย เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันหลักพันคน ติดต่อกันหลายวัน สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการที่ใช้อยู่อาจไม่ได้ผล เพราะไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ และจำเป็นต้องออกมาตราการที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะเดียวกันเห็นว่า ความเสี่ยงที่ประชาชนต้องประสบกับสถานการณ์ความรุนแรงของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ คือ การที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทันทั่วถึง และการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ได้ทันกับสถานการณ์แพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ มีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายไปในหลายเขต จึงสนับสนุนให้เพิ่มหน่วยคัดกรองให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเร่งค้นหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดให้ได้มากที่สุด และนำเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อยุติการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักงานมัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ของ กทม. โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการสุ่มตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ พื้นที่และจุดที่ตั้งหน่วยคัดกรองตรวจหาเชื้อ รวมทั้งแจ้งข้อมูลในประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคและลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และแนวทางที่ ศบค.กำหนด

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.maticchon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgsonline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.js๑๐๐.com, www.innnews.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me